

บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ

บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ เป็นบึงน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 2,700 ไร่ อยู่ห่างจากตัวเมืองสุพรรณบุรีประมาณ 64 กิโลเมตร บึงฉวากมีพื้นที่ติดต่อกับอำเภอหันคา จังหวัดชัยนาทและอำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ส่วนที่อยู่ในเขตอำเภอเดิมบางนางบวชมีพื้นที่ประมาณ 1,700 ไร่ บึงฉวากได้รับประกาศให้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526 และในปี พ.ศ. 2541 ได้รับการจัดให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับชาติ ตามอนุสัญญาแรมซาร์ที่ประเทศไทยเป็นภาคี เนื่องจากความหลากหลายของพันธุ์พืชและสัตว์ที่มีในบึง ลักษณะที่เรียกว่าเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำตามอนุสัญญาแรมซาร์ คือพื้นที่ลุ่ม พื้นที่ราบลุ่ม พื้นที่ลุ่มชื้นแฉะ พื้นที่น้ำท่วม มีน้ำท่วม น้ำขัง พื้นที่พุ่ม พื้นที่แหล่งน้ำ ทั้งที่เกิดเองตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้าง ทั้งที่มีน้ำขังหรือน้ำท่วมถาวรหรือชั่วคราว ทั้งแหล่งน้ำนิ่งและน้ำไหล แหล่งน้ำจืด น้ำกร่อยและน้ำเค็ม รวมไปถึงชายฝั่งทะเลและทะเลในบริเวณซึ่งเมื่อน้ำลดต่ำสุด น้ำลึกไม่เกิน 6 เมตร ซึ่งบึงฉวากเข้าข่ายลักษณะดังกล่าว คือเป็นบึงน้ำจืดที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มีความลึกเฉลี่ยประมาณ 1 – 3 เมตร

สถานที่ท่องเที่ยวอดคิดแห่งหนึ่งของจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ใครๆ ต่างก็คงรู้จักกันดีอย่าง “บึงฉวาก” นั้น เชื่อว่าหลายๆ คนอาจจะเคยได้มีโอกาสแวะเวียนไปเที่ยวชมกันมาบ้างแล้ว เพราะบึงฉวากเปิดตัวกันมาตั้งแต่ปี 2546 นับถึงตอนนี้ก็ได้เวลาเกือบ 10 ปีเข้าไปแล้ว แต่สำหรับใครบางคนที่ยังไม่เคยไปมาก่อนก็อาจจะรู้สึกว้าวๆ ไปได้เที่ยวชมดู พันธุ์ปลา ทำให้ไม่ต้องไปถึงจังหวัดสุพรรณบุรีกันด้วย เพราะในเมืองหลวงอย่างกรุงเทพฯหรือบางจังหวัดก็มีสถานที่แสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ให้ได้ชมเหมือนกัน แต่ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุอะไรก็ตามที่ทำให้คุณยังไม่เคยไปเยี่ยมชมที่บึง ฉวาก เราจะขอพาไปเที่ยวชมกันดูสักรอบ เพื่อว่าคุณอาจจะนึกอยากไปเที่ยวชมให้เห็นด้วยตาตัวเองกันดูซักครั้งบ้าง

“บึงฉวาก” ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 2,000 ไร่ของอำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี และอำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ซึ่งส่วนหนึ่งของพื้นที่บริเวณนี้ทางจังหวัดสุพรรณบุรีได้จัดทำ “โครงการบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ” ขึ้น ประกอบไปด้วย ส่วนของสวนสัตว์ และสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ซึ่งที่เราจะพาไปเที่ยวชมกันในคราวนี้นั้นก็คือ ส่วนของพื้นที่จัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำนั่นเอง ในแค่เดินเข้ามาในบริเวณของบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ เราก็จะสัมผัสได้ถึงความร่มรื่นของบรรยากาศริมบึงน้ำ มีลมพัดเย็นสบายโดยเฉพาะในช่วงแดดร่มลมตก ที่หลายๆ ครอบครัวพากันมาหย่อนใจอยู่ที่ริมบึง แต่ก่อนอื่นเราไปสำรวจในอาคารจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำกันดีกว่า

อาคารจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ แบ่งออกเป็น 3 อาคารด้วยกัน เริ่มกันที่อาคารแรกที่รวบรวมสัตว์น้ำจืดและสัตว์น้ำเค็มไว้ให้ได้ชม ซึ่งมีทั้งพันธุ์ปลาของไทย และพันธุ์ปลาต่างประเทศมากกว่า 50 ชนิด เช่น ปลาบึก ปลากระโห้ ปลาหมอ ปลาเสือตอ ฯลฯ ซึ่งในส่วนนี้จะจัดแสดงปลาแต่ละชนิดพร้อมป้ายอธิบายรายละเอียดไว้อย่างชัดเจน ทำให้เราได้เพลิดเพลินไปกับการเดินชมปลา และได้ความรู้เกี่ยวกับปลาชนิดต่างๆ ไปพร้อมๆ กันด้วย ถัดจากอาคารแรก ส่วนต่อไปจะเป็นอาคารหลังที่ 2 ซึ่งประกอบไปด้วยตู้ปลานขนาดใหญ่กว่า 400 ลูกบาศก์เมตร ภายในมีอุโมงค์ใต้น้ำให้เราเดินลอดผ่านใต้ตู้ปลา เหมือนเราได้ยู่ใกล้ชนิดกับพวกมันมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้อุโมงค์ปลาที่มีความยาวประมาณ 8.5 เมตรแห่งนี้ ยังนับเป็นอุโมงค์ปลาน้ำจืดแห่งแรกของประเทศไทย อีก ด้วย เมื่อเดินลอดอุโมงค์ชมปลากันจนหน้าใจแล้ว ก็อย่าลืมเดินชมตู้ปลาต่างๆ ที่อยู่บริเวณรอบๆ อุโมงค์ด้วยละ เพราะเรามีทั้งปลาน้ำจืดและปลาทะเลสวยงามจัดแสดงไว้ให้เราได้ชมกันอีกกว่า 40 ตู้เลยทีเดียว

และสำหรับอาคารหลังสุดท้าย ซึ่งอยู่ด้านในสุดนั้น เป็นส่วนจัดแสดงพันธุ์ปลาทะเลนานาชนิดภายในประกอบไปด้วยตู้ปลานขนาดใหญ่ที่เราจะได้ลอดอุโมงค์ปลาไปชมบรรยากาศของ ใต้ท้องทะเลด้วยระยะทางกว่า 75 เมตร ที่มาพร้อมกับความสะอาดสบายบนเส้นทางบันไดเลื่อนเกือบตลอดระยะทาง และไฮไลท์สำคัญของอาคารหลังนี้ก็จะอยู่ที่ “อุโมงค์ฉลาม” ซึ่ง ในอุโมงค์นี้จะรวบรวมปลากลามหลากหลายสายพันธุ์ไว้ให้เราได้ชมกันอย่างตื่นตา รวมไปถึงตู้ปลาอีกหลายตู้ที่จะทำให้เราเดินชมได้อย่างไม่รู้เบื่อ และก่อนกลับออกจากอาคารหลังนี้ เรายังสามารถแวะหาซื้อของที่ระลึกนำกลับไปเป็นของฝากได้ที่ร้านค้าด้านล่าง ใกล้กับประตูทางออกได้ด้วย แต่ถ้าใครยังพอมีเวลาเหลือก็สามารถเดินไปชมบ่อจระเข้ที่ตั้งอยู่ใกล้ๆ อาคารหลังที่ 3 ได้อีก ใครที่มาเที่ยวยังบึงฉวากแห่งนี้ เราก็เชื่อว่าคงได้รับความเพลิดเพลินกลับไปไม่มากนัก เพราะนอกจากอุโมงค์ปลา และส่วนจัดแสดงพันธุ์ปลาหายากแล้ว บรรยากาศแวดล้อมโดยรอบก็ยังร่มรื่นเหมาะๆ ใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ได้ใช้เวลาในวันหยุดร่วมกันกับครอบครัว อ่านมาถึงตรงนี้ เราเชื่อว่าคุณคงจะได้ทำความรู้จักกับบึงฉวากกันไปบ้างแล้วไม่มากนักน้อย และวันหยุดสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้ ตัวเลือกในลำดับต้นๆ ของคุณจะมีชื่อบึงฉวากรวมอยู่ด้วยริเปล่านะ อยากรู้จัง

ที่อยู่ : ตำบลเดิมบาง อำเภอดเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี GPS : 14.926912, 100.048703
เบอร์ติดต่อ : 035 430 033 แฟกซ์ : 035 439 208 เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 17.00 น. เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 9.00 - 18.00 น. ค่าธรรมเนียม : อาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้ำหลังที่ 1 และ 2 ค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 30 บาท เด็ก 10 บาท อาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้ำหลังที่ 3 ค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 150 บาท เด็ก 50 บาท ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 200 บาท เด็ก 100 บาท ช่วงเวลาแนะนำ : ตลอดทั้งปี ไฮไลท์ : ชมพันธุ์ปลาน้ำเค็มและปลาน้ำจืดชนิดต่างๆ กิจกรรม : ชมสัตว์น้ำชนิดต่างๆ / พักผ่อนหย่อนใจริมบึงฉวาก